

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-CNTY Thanh Hoá, ngày tháng 10 năm 2023.
V/v tăng cường công tác tiêm phòng
vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm
2023 trên địa bàn huyện.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến ngày 02/10/2023, công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc chậm, tiến độ chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra, cụ thể: Tiêm vắc xin Cúm gia cầm đạt 22,46% diện tiêm; tiêm vắc xin Đại cho chó đạt 12,05% diện tiêm; tiêm vắc xin cho đàn trâu bò được 34,57% diện tiêm; tiêm vắc xin cho đàn lợn đạt 26,56% diện tiêm. Hiện nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là các bệnh như: Đại ở chó mèo, Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục trâu bò, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố dịch bệnh lây lan rộng, gây hậu quả nặng nề cho người chăn nuôi và đe dọa đến tính mạng của người dân. Đặc biệt, từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023, bệnh Đại động vật xảy ra tại xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành buộc phải tiêu hủy là 06 con chó mắc bệnh và nghi mắc bệnh Đại; với kết quả tiêm phòng đạt thấp, trong thời gian tới dịch bệnh gia súc, gia cầm có nguy cơ bùng phát, lây lan trên địa bàn các huyện có tỷ lệ tiêm phòng thấp là rất cao.

Để chủ động tạo miễn dịch, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây lan, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc quan tâm chỉ đạo, tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 theo đúng Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 và các hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo, mở đợt cao điểm chỉ đạo các xã, thị trấn có tỷ lệ tiêm phòng thấp phải hoàn thành công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu được giao đợt 2 năm 2023 theo đúng nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 14/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và có các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/10/2023.

2. Phân công lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo của huyện phụ trách, bám sát địa bàn chỉ đạo công tác tiêm phòng, kịp thời phát hiện yếu kém để khắc phục; Thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo công tác tiêm phòng và có biện pháp

xử lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tổ chức giao ban với các xã, phường, thị trấn để đánh giá tiến độ thực hiện và đưa ra các giải pháp tiếp theo; có chế độ tuyên dương, kỷ luật kịp thời đối với các xã, thị trấn thực hiện tiêm phòng tốt cũng như những xã, thị trấn thực hiện tiêm phòng kết quả thấp. Tập trung lực lượng và tăng cường giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hành tiêm phòng.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêm phòng và lợi ích của tiêm phòng trên các phương tiện thông tin truyền thông từ huyện, xã, thôn bản cho toàn thể nhân dân hiểu rõ nhằm thực hiện các mục tiêu:

+ Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm là chấp hành Pháp luật về Thú y.

+ Thực hiện tiêm phòng là bảo vệ sản xuất chăn nuôi, đảm bảo cho phát triển chăn nuôi bền vững. Thực hiện tiêm phòng là trách nhiệm của chủ cơ sở chăn nuôi với công tác phòng, chống dịch của xã hội và trách nhiệm với cộng đồng.

+ Không chấp hành việc tiêm phòng gia súc, gia cầm là vi phạm quy định phòng, chống dịch và sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

4. Rà soát, bố trí đầy đủ lực lượng chuyên môn thú y các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm phòng vắc xin trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo hoàn thành kế hoạch và đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở NN&PTNT (để b/c);
- Chi cục Chăn nuôi và thú y (để t/h);
- Lưu: VT (2).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Viết Chơn